

คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคิดว่าความคิดทุกอย่างที่คุณซ่อนไว้ในใจจะถูกนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ?

โดย เควิน วิลเลียมส์ และแกรีท โฮแฮทส์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครมาบอกคุณว่า ความคิดทุกอย่างของคุณที่คุณเคยคิดมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดมานั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมด และคืนนี้มันจะถูกนำมาฉายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ และไม่เพียงเท่านั้น ทางเว็บไซต์ก็จะฉายภาพเหล่านั้นส่งตรงไปถึงบรรดาเพื่อนๆ และคนในครอบครัวของคุณทุกคน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถดูทุกความคิดของคุณที่มีต่อพวกเขาได้ จะมีคนมากมายแค่ไหนที่โกรธคุณ? ทุกคนไหม? และคุณจะโกรธตัวเองหรือเปล่า?

ความคิดที่คุณซ่อนไว้ในใจนั้นเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณ เป็นตัวตนที่คุณเองไม่ได้ควบคุมเอาไว้ คุณอาจจะคิดเหมือนกับคนส่วนใหญ่ว่าคุณเป็นคนดีพอที่จะไปสวรรค์ได้ และพระเจ้าจะไม่ส่งคุณไปที่นรก แต่พระเจ้าทรงเห็นความคิดและการกระทำที่ชั่วร้ายทุกอย่างของคุณ พระองค์ทรงเห็นทุกครั้งที่คุณละเมิดบทบัญญัติ ทุกครั้งที่คุณมีทัศนคติความใคร่ต่อคนอื่นที่ไม่ใช่คู่แต่งงานของคุณเอง ทุกครั้งที่คุณโกหกหรือขโมยอะไร (ไม่ว่าสิ่งที่คุณขโมยนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม) พระองค์ทรงรู้ทุกครั้งที่คุณสร้างรูปเคารพของพระเจ้าขึ้นมาแบบผิดๆในใจของคุณ หรือสร้างพระเจ้าที่มีใจทุจริตขึ้นมาจากจินตนาการของคุณเอง สร้างพระเจ้าที่จะทำเป็นมองไม่เห็นบาปของคุณ พระองค์ทรงได้ยินทุกครั้งที่คุณเอ่ยพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกมาอย่างไม่สมควร หรือเมื่อคุณเอาพระนามของพระองค์ผู้ทรงประทานชีวิตให้คุณมาใช้เป็นคำสบถ คุณไม่ได้สบถเป็นชื่อของอิตเลอร์แต่คุณกลับสบถเป็นชื่อของพระเจ้า “ผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างรู้ประโยชน์นั้น พระเยซูพระเจ้าทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้” (อพยพ 20:7) และ “คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องให้การสำหรับถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา” (มัทธิว 12:36)

จงซื่อสัตย์กับตัวเองเถิด เพราะตอนที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าในวันแห่งการพิพากษานั้น คุณคิดว่าพระองค์จะพบว่าคุณบริสุทธิ์หรือมีความบาปผิดละ? (อย่าลืมว่าพระองค์ทรงเห็นทุกความคิดและการกระทำที่ชั่วร้ายของคุณมาโดยตลอด) และถ้าพระเจ้าจะให้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ พระองค์ควรจะส่งคุณไปสวรรค์หรือนรก? พระองค์ได้ทรงจารึกกฎแห่งศีลธรรมของพระองค์เอาไว้ในหัวใจของคุณแล้ว ดังนั้นคุณจึง “ไม่มีข้อแก้ตัว” (โรม 1:18-32) คุณรู้ว่าการโกหก การขโมย การมีทัศนคติและการสบถพระนามของพระเจ้านั้นผิด เพราะพระเจ้าได้ทรงประทานจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีให้กับคุณ คุณรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และจิตสำนึกของคุณเองนั้นแหละที่เรียกร้องความถูกต้องยุติธรรมจากคุณ

ให้ลองจินตนาการถึงภาพในห้องพิจารณาคดี ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ข่มขืนกระทำชำเราเด็กถูกนำตัวมาขึ้นอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาเพื่อรับการตัดสินโทษ แต่แทนที่จะตัดสินลงโทษชายคนนั้นอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ผู้พิพากษากลับปล่อยเขาไปเพราะว่าชายคนที่ข่มขืนกระทำชำเราเด็กนั้นเป็น “คนดี” เขาเป็นคนที่บริจาควงเงินเพื่อการกุศลอยู่เสมอ และเขาได้ไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ คุณคงจะรู้สึกโมโหมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ และคุณก็ควรจะรู้สึกอย่างนั้นแหละ! ถึงอย่างนั้นก็ตาม มีคนจำนวนมากที่คิดว่าพระเจ้าผู้เป็นองค์สูงสุดและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหมือนกับผู้พิพากษาทุจริตคนนี้ และพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถที่จะให้สินบน

พระองค์ด้วย “สิ่งดีๆที่พวกเขาได้ทำ” เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงมองข้ามความบาปของพวกเขาไป อีกครั้งหนึ่ง คุณจะคิดอย่างไร ถ้าผู้พิพากษานั้นพูดกับชายที่ข่มขืนกระทำชำเราว่า “ผมเป็นผู้พิพากษาที่เต็มไปด้วยความรัก ดังนั้นผมจะปล่อยคุณไป”? คุณจะยอมจะไม่คิดว่าผู้พิพากษานั้นมีความรักเลยสักนิด แต่คุณจะคิดว่าเขาต้องทุจริตแน่ๆ และเขาก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้พิพากษา! แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่กลับคาดหวังว่าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น “ผู้พิพากษาของทั่วแผ่นดินโลก” (ปฐมกาล 18:25) จะตัดสินอย่างทุจริตแบบนั้นในคดีของพวกเขาและมองข้ามความผิดบาปของพวกเขาไป

ความรักและความดีอันไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้าเรียกร้องให้มีความยุติธรรมอันไม่มีสิ้นสุดด้วยเช่นกัน เพราะความรักและความยุติธรรมของพระเจ้า พระองค์จึงไม่อาจที่จะลงโทษเพียงแก่พวกฆาตกรหรือคนที่ข่มขืนกระทำชำเรา แต่พระองค์จะต้องลงโทษความบาป “ทุกอย่าง” ไม่ว่าจะทรงพบมันอยู่ที่ไหนก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่ว่า “คนธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” (1 โครินธ์ 6:9) “คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนน้อ โกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” (1 โครินธ์ 6:10) และ “คนทิ้งปวงที่พุ่มสนนั้น จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน” (วิวรณ์ 21:8) และตอนนี้คำถามสำหรับคุณผู้อ่านที่รักก็คือ มีความหวังสำหรับคนอย่างคุณหรือเปล่า? มีความหวังบ้างไหมสำหรับคนที่จัดขึ้นเวลาของพระเจ้า แคมป์ต่อต้านน้ำพระทัยพระองค์ และปฏิเสธที่จะรักและนมัสการพระองค์? และมีความหวังบ้างไหมสำหรับอาชญากรผู้ที่ยืนสำนึกผิดต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า? แน่แน่นอนว่ามี! มีการให้อภัยของพระเจ้า!

พระกิตติคุณ (“ข่าวประเสริฐ”) ก็เป็นอย่างนี้คือ ให้คุณลองจินตนาการถึงห้องพิพากษาของมนุษย์เรานี้แหละ ผู้พิพากษาพบว่าคุณได้กระทำความผิดจริง และเพราะเขายุติธรรม เขาจึงตัดสินให้คุณจ่ายค่าปรับขั้นสูงสุดคือ 10 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 300 ล้านบาท) แต่ไม่มีทางที่คุณจะสามารถจ่ายค่าปรับนี้ได้เลย ดังนั้นคุณกำลังที่จะชดใช้ด้วยการติดคุกตลอดชีวิตของคุณ ในขณะที่นั่นเองก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องพิพากษานั้นและพูดว่า “ผมได้ขายทุกอย่างที่ผมมีในโลกนี้เพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าปรับให้คุณ” ค่าปรับของคุณก็ถูกจ่ายแล้ว ดังนั้นความยุติธรรมก็ได้เกิดขึ้นและคุณเองก็ได้อิสรภาพ! นี่แหละ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าได้ลงมาเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ที่บังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ ดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาป และจากนั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าบนไม้กางเขน เพื่อจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนสำหรับบาปทั้งหมดของคุณ จากนั้นพระองค์ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นอีกครั้งและมีชัยชนะเหนือฤทธิ์อำนาจของความตายและความมืด เพื่อว่าในพระองค์เราจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

แต่การเพียงแค่นี้ “ด้วยสติปัญญา” นั้นไม่เพียงพอที่จะได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าแม้พวกปีศาจก็เชื่อพระเจ้า (ยากอบ 2:19) คุณต้องกลับใจใหม่เพื่อที่จะได้รับการให้อภัยบาปอย่างแท้จริง เหมือนที่พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน” (ลูกา 13:3) และการกลับใจใหม่หมายถึงการหันหลังอย่างสิ้นเชิงให้กับชีวิตที่ทำบาปของคุณเองและหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างหมดใจ ใ้วางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณให้รอดได้ไม่ใช่ด้วยการกระทำของคุณเอง ใ้วางใจพระองค์ในฐานะผู้ทรงเต็มพระทัยถูกต้องรับบนไม้กางเขนแทนที่คุณ

ผู้รับพระพิโรธของพระเจ้าแทนคุณทุกอย่างที่คุณเองสมควรที่จะได้รับพระพิโรธนั้น คุณกำลังรออะไรอยู่หรือ อย่าเอาความรอดของคุณไปเสียเลย! “ชีวิตของท่าน...ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไป” (ยากอบ 4:14) และคุณไม่มีทางจะรู้ว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณจะมาถึงเมื่อไหร่ “จงแสวงหาพระเยซูฮาวี เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสะละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเยซูฮาวี เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างสิ้นเหลือ” (อิสยาห์ 55:6-7) พระเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัยในความตายของคนอธรรม แต่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คุณกลับใจใหม่และมีชีวิตอยู่ (เอเสเคียล 18:23) คุณได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากองค์พระเยซูคริสต์เอง “บรรดาผู้ทำงานหนักเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของคน” (มัทธิว 11:28-29)